

พันธสัญญาสันติภาพสากล

ความสงบคือลมหายใจแห่งจิตวิญญาณของเรา มันผุดขึ้นมาจากส่วนลึกของการดำรงอยู่ของเราเพื่อความสดชื่น เยียวยา และสร้างแรงบันดาลใจ

สันติภาพเป็นสิทธิโดยกำเนิดของเรา

การดำรงอยู่ชั่ววินาทีมีอยู่ในตัวเราเพื่อเป็นความทรงจำว่าเรามาจากไหนและเป็นนิมิตว่าเราปรารถนาจะไปที่ไหน

โลกของเราอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง เป็นเวลานับพันปีที่เราใคร่ครวญ ไขเหตุผล และฝึกฝนแนวคิดเรื่องสันติภาพ

แต่ความสามารถในการรักษาสันติภาพยังหลบเลี่ยงเราอยู่ ถึง ก้าวข้ามขีดจำกัดความคิดของเราเอง

เราต้องยอมรับว่าสันติภาพเป็นมากกว่าการยุติความขัดแย้ง เพื่อความสงบสุขที่จะเคลื่อนไป

ทั่วพื้นแผ่นดินเราในฐานะนักปรัชญาและผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ก่อนหน้าเราจะต้องตระหนักว่าทุกคนปรารถนาความสงบสุข เราขอ

ยอมรับความจริงอันเป็นสากลนี้ มัดนี้มนุษย์ชาติจะต้องปรารถนาสิ่งเหล่านั้นที่สร้างสันติภาพ

เราขอยืนยันว่าสันติภาพเป็นแนวคิดที่ถึงเวลาแล้ว เราเรียกร้องให้มนุษยชาติยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกัน

ตอบสนองต่อความต้องการสันติภาพ เราเรียกร้องให้แต่ละคนสร้างและส่งเสริมความเป็นส่วนตัว วิทยาลัยเพื่อสันติภาพ

เราเรียกร้องให้แต่ละครอบครัวสร้างและรักษาความสงบภายในบ้าน เราเรียกร้องให้แต่ละประเทศให้กำลังใจและ

สนับสนุนสันติภาพในหมู่พลเมืองของตน เราขอเรียกร้องให้ผู้นำแต่ละคน ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านส่วนตัว สถานที่สักการะ หรือสถานที่ทำงาน

ให้เป็น ตัวอย่างการใช้ชีวิตของสันติภาพด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราสามารถคาดหวังให้สันติสุขเคลื่อนไปบนพื้นโลกได้

สันติภาพโลกเริ่มต้นจากตัวเรา ความสงบสุขที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณแสวงหาการแสดงออกผ่านจิตใจ หัวใจ

และร่างกายของแต่ละบุคคล รัฐบาลและกฎหมายไม่สามารถรักษาได้ หัวใจ เราต้องก้าวข้ามสิ่งที่แยกเราออกจากกัน ด้วยการให้ความรัก

ความเคารพ ให้เกียรติ และความสบายใจ เราจึงได้รู้จักสันติสุข เราเรียนรู้ที่จะรักเพื่อนบ้านเมื่อเรารักตัวเองเพื่อนำสันติสุขมาสู่โลก

เราขอมอบตัวให้กับผู้สูงศักดิ์ท่านนี้ผู้ที่เพียรพยายามในเรื่องสันติสุข สันติภาพ

ความสงบเป็นสิ่งแรกของจิตใจ สันติภาพเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ซึ่งนำไปสู่ความสุขส่วนตัว

กำหนดทิศทางตนเองส่งเสริมจากภายใน ความสงบจึงนำไปสู่ความสงบภายนอก เราปฏิญาณตนว่า จะรักษาตัวเองผ่านการให้อภัย

ความกตัญญู และการอธิษฐาน เรามุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดขึ้น ในแต่ละวันเพื่อเป็นการเติมเต็มศักยภาพของเราทั้งของมนุษย์และของพระเจ้า

สันติภาพเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวแห่งความเจียม ความศรัทธา ความยินยอม การรับใช้

ไม่ได้จัดทำขึ้นในเอกสารแต่อยู่ในความคิดและจิตใจของชายและหญิง สันติภาพสร้างได้จากการสื่อสาร ที่เปิด

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการค้นพบ ความอยู่ดีมีสุข การเติบโต

ความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะภายในบุคคลคนเดียวหรือหลาย ๆ คน เราปฏิญาณว่าจะพูดอย่างมีปัญญา ฟังอย่างใจเย็น ทั้งปราศจากอคติ

แล้วเราจะได้ว่าความสงบเป็นเสรีภาพใน ความเจียมสงบ

สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อผู้ที่ปฏิบัติตามแผนงานที่ยิ่งใหญ่กว่าของตน สังคมเหล่านั้นบรรลุความสงบสุขและความมั่นคง

ซึ่งบุคคลทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อรับใช้ประโยชน์ส่วนรวมของส่วนรวม สงบ

การอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศเป็นภาพสะท้อนของความสงบภายในของมนุษย์ที่ขยายใหญ่ขึ้น

การรับใช้อย่างรู้แจ้งต่อเพื่อนมนุษย์นำมาซึ่งสันติสุข แก่ผู้รับใช้และผู้รับใช้

เราให้คำมั่นว่าจะอยู่อย่างสันติโดยน้อมรับความจริงที่ใช้ได้กับเราทุกคน

การดำเนินชีวิตอย่างสงบเริ่มต้นด้วยการคิดอย่างสงบ เรายืนอยู่บนธรณีประดูแห่งความเข้าใจอันเปี่ยมด้วยสันติสุข เรามาร่วมกัน

มนุษยชาติทั้งเด็กและผู้ใหญ่จากทุกวัฒนธรรม ประเทศต่าง ๆ

เราให้คำมั่นที่จะยืนหยัดร่วมกันในฐานะพลเมืองของโลกโดยรู้ว่าทุกคำถามมีคำตอบ ทุกประเด็นมีทางแก้ไข อย่างที่เรา

ยืนหยัดร่วมกันด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกัน เราจึงมุ่งมั่นคิดและกระทำ เพื่อจะได้ทราบถึงพลังแห่งสันติภาพในตัวเราตลอดชีวิต

สันติสุขจงอยู่กับเราทุกวิถีทาง ขอให้สันติภาพมีชัยบนโลก

ลงนามเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ณ วิทยาลัยอภิปรัชญา

ดร.บาร์บารา คอนตรอน ดร.แดเนียล คอนตรอน ดร.ลอเรล คลาร์ก ดร.แพม บลอสเซอร์ ดร.ซีลา เบนจามิน ดร.อัล

โรห์เรอร์ พอล บลอสเซอร์ เมลานี แมคมานัส ลินดา เยิงส์ เออร์นี ปาดิลลา เทเรซา ปาดิลลา เทอร์รี มาร์ติน คริสติน แอนดรู ชาร์กา เกลท์

เจย์ แมคคอร์มิค เกร็ก โสฟลิดเกอร์ ลิซ่า คินเซอร์ จอห์น คลาร์ก แพทริก แอนดริส เดเมียน นอร์ดมันน์ มารี ฮาเมอร์สลิย์ เทอร์ริลล์ เนเมธ

พอล มาดาร์ โอลิเวอร์ เชเกอร์ ไลล์ แบรนสัน จอห์น แฮร์ริสัน คาเรน โลว์ เทเรซี ไบยงตัน แชนนอน คอร์เดส

ก่อตั้งขึ้นในปี พศ2541(1997) โดยคณาจารย์และนักศึกษาของ โรงเรียนอภิปรัชญา(School of Metaphysic)

Peace Dome ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของ College of Metaphysics ทั้งสองนี้เป็นการแสดงออกถึงอุดมคติของโรงเรียน Metaphysics

สถาบันการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือบุคคลใด ๆ ให้เป็นองครวมและทำหน้าที่ของตนเองเพื่อจุดประสงค์

เร่งวิวัฒนาการของมนุษยชาติ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ SOM ข้อมูลส่วนใหญ่อาจถูกพิมพ์ซ้ำหรือ

ทำซ้ำเพื่อช่วยแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ เราเพียงขอให้คุณเจตนาหักแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อให้ผู้คนสามารถค้นหาเราได้อย่างง่ายดาย

ขอสันติสุขจงอยู่กับเราทุกวิถีทาง ขอให้สันติภาพจงมีชัยเหนือโลก ลิขสิทธิ์ ©2003- 2008 โรงเรียนอภิปรัชญา